

ĐỔI MỚI TƯ DUY, XÁC ĐỊNH TÂM NHÌN MỚI... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức tượng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tượng hoa chúc mừng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đối với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tại lễ kỷ niệm 20 năm (2004 - 2024) thành lập, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) tỉnh Thái Bình tổ chức chiều ngày 10/1. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tới dự.

Từ khi thành lập năm 2004 đến nay, trải qua nhiều giai đoạn, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, thu hút đầu tư, phát triển các KCN, KKT. Đến nay, toàn tỉnh có 10 KCN được thành lập với tổng diện tích 2.560ha; thu hút 333 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt trên 187.600 tỷ đồng, trong đó có 83 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 4,3 tỷ USD. Từ khi KKT Thái Bình được thành lập, thu hút đầu tư FDI tăng nhanh, từ 43 dự án năm 2017 tăng lên 83 dự án. Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong KKT, KCN năm 2023 ước đạt 54.700 tỷ đồng, chiếm trên 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, tăng 781 lần so với năm 2003. Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng hơn 380 lần so với năm 2003. KKT và các KCN đang tạo việc làm cho hơn 76.600 lao động.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương các thế hệ cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả đáng tự hào trong suốt 20 năm thành lập, xây dựng và phát triển. Nhắc lại mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra là phấn đấu xây dựng Thái Bình năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng; nhiệm vụ xây dựng KKT Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh trong công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm vụ tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể lãnh đạo và mỗi nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục quán triệt và nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển KKT và các KCN đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm vững quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của

Đảng, Nhà nước để làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng và phát triển KKT, KCN. Tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư vào KKT, KCN. Xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, chuyên nghiệp, trình độ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong KKT, KCN hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng KKT, KCN. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh cũng như các bộ, ngành trung ương; thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố trong việc thu hút đầu tư; chủ động tăng cường công tác xúc tiến đầu tư vào KKT, KCN; triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn KKT; thường xuyên nắm bắt tình hình, hoạt động của các doanh nghiệp trong KKT, KCN, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương giúp Thái Bình vươn lên trong phát triển kinh tế, nhất là thúc đẩy xây dựng, phát triển KKT, các KCN và thu hút đầu tư; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, đồng hành, hỗ trợ nhiều hơn để Thái Bình hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh bức tượng mang dòng chữ: "Đoàn kết - Dân chủ - Hội nhập - Phát triển".

KHẮC QUÂN

KIẾN QUYẾT, KIẾN TRÌ ĐẤU TRANH... (Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 10/1, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh.

Tham luận tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu tập trung làm rõ thêm kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành nội chính Đảng và của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh trong thời gian tới.

Năm 2023, toàn ngành nội chính Đảng và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân. Trong đó, đã tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong đó, tập trung nghiên cứu, đánh giá, phân tích đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những vi phạm để có giải pháp khắc phục; chú trọng phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu để xuất, hoàn thiện quy chế, quy định của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở từng cơ quan, từng tổ chức, từng địa phương phải hết sức chú trọng việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, gương mẫu, nói phải đi đôi với làm. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thực hiện đồng bộ biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; coi phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

ĐAO QUYN

THĂM, TẶNG QUÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Vi Thị Luy, thôn Trà Đông, xã Quang Trung (Kiến Xương) và mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Cúc, thôn Lương Phú, xã Tây Lương (Tiên Hải).



Trung (Kiến Xương); mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Cúc, thôn Lương Phú, xã Tây Lương (Tiên Hải). Các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ trong sự

cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, sẵn sàng hy sinh tính cả riêng, yên tâm ở lại đơn vị, bám địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ bình yên khu vực biên giới thuộc địa bàn quản lý.

Cũng trong chương trình tết yêu thương - xuân Giáp Thìn 2024, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và hai huyện Kiến Xương, Tiên Hải đã tới thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Vi Thị Luy, thôn Trà Đông, xã Quang

Trung (Kiến Xương); mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Cúc, thôn Lương Phú, xã Tây Lương (Tiên Hải). Các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ trong sự

ng nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc; mong các mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, động viên con cháu học tập, lao động, công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

NĂM 2023, NGÀNH THUẾ... (Tiếp theo trang 1)

thu ngân sách, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế ngành thuế cần rút kinh nghiệm và thảo luận để có biện pháp khắc phục hiệu quả trong năm 2024, đó là công tác quản lý thuế ở một số lĩnh vực còn tiềm ẩn thất thu ngân sách nhà nước; công tác thu nợ thuế chưa đạt yêu cầu để rà; toàn ngành chưa có giải pháp hiệu quả để giảm nợ thuế, các biện pháp cưỡng chế nợ thuế chưa quyết liệt, còn để số nợ phát sinh tăng, việc phối hợp với ngành công an, hải quan và các cơ quan chức năng trong thu nợ thuế chưa hiệu quả...

Để hoàn thành gần 8.600 tỷ đồng dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành thuế và các cấp, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và công tác thu, chi ngân sách, trên cơ sở đó xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Ngay từ đầu năm, ngành thuế cần xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với dự toán, chủ động nghiên cứu, dự báo yếu tố ảnh hưởng

đến công tác thu ngân sách, trên cơ sở đó tham mưu cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước các cấp các giải pháp điều hành thu phù hợp; bám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đẩy mạnh công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế nhằm bảo đảm công bằng, bình đẳng nghĩa vụ của người nộp thuế, đơn đốc thu triệt để các khoản thuế phát sinh theo ngân sách; phối hợp với ngành công an, hải quan và các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu nợ thuế;

nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ; phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của ngành, tạo động lực cho các đơn vị, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với các sở, ngành, huyện, thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với ngành thuế thực hiện các giải pháp thu ngân sách.

ĐÔNG HƯNG... (Tiếp theo trang 1)

Thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư. Tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây

dựng sản phẩm OCOP. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn quốc thông dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024; xây dựng các nguồn lực chăm lo tết cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời, thực hiện tốt để sản xuất vụ xuân.

TOÀN TỈNH CÓ 93,2% SỐ HỘ... (Tiếp theo trang 1)

CLB văn hóa văn nghệ với trên 60 loại hình khác nhau, nhiều mẫu hình, mô hình đang được nhân rộng... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo, ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2023. Đối với những nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo cũng như toàn ngành sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2023; tập trung vào những điểm nhấn trong 5 nội dung và 7 phong trào của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trong đó, cần nỗ lực hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở nhằm thiết thực phục vụ,

nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Ngành cần kiên trì, ổn định tổ chức để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí cao với các nhiệm vụ của ngành trong năm 2024, lưu ý sớm triển khai tham mưu cho tỉnh những hoạt động văn hóa diễn ra nhân các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước. Các nội dung của ngành đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt cần được tập trung rà soát, thực hiện bảo đảm đúng tinh thần để ra. Quan tâm công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Tăng cường thanh

tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao, du lịch. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung phong trào trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống và các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đối với việc tổ chức lễ hội đến Trần và các hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình nghệ thuật tốt chức nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành phối hợp triển khai hiệu quả, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, quản lý di tích, lễ hội; tăng cường quản lý, kiểm soát

chất lượng các dịch vụ du lịch phục vụ du khách, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến với Thái Bình... Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cơ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng); bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2022 và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương và trao tặng thiết bị âm thanh cho các thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

CÔNG AN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH... (Tiếp theo trang 1)

116 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó, nhiều chuyên án, vụ án được Bộ Công an nêu điển hình toàn quốc. Năm 2024, Công an thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; đẩy mạnh xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của lực lượng công an; giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các

sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ, lực lượng công an thành phố trong sạch, vững mạnh, nâng tầm nhiệm vụ với khẩu hiệu hành động "Xây dựng lực lượng Công an thành phố Thái Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Trao 100 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 10/1, Quý Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh và nhà tài trợ tổ chức thăm, trao quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm, trao 100 suất quà, trị giá 300.000 đồng/suất và 100 máy do huyết áp cho NCT có hoàn cảnh khó khăn của phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) và xã Đông Xuân (Đông Hưng).

Thông qua chương trình góp phần động viên NCT có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục sống vui, sống khỏe, đón tết cổ truyền của dân tộc ấm áp và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN TRIỆU